
 

| สํานกังานสภามหาวิทยาลยั มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่  ปรัชญา : เท่ียงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสูค่ณุภาพ 

รายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 20/๒๕๖๑ 

วันที่ 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
ณ ห้องประชมุสภามหาวิทยาลัย ชัน้ 2 อาคารราชภฏัเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
 
ผู้มาประชุม 

๑. นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
และอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

๒. รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๓. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๔. ผศ.ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และขา้ราชการ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง 

๕. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๖. รศ.ดร.ธเนศ ศรีวิชัยลําพันธ์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๗. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๘. รศ.ดร.บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๙. รศ.ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๐. พล.ต.ท.วุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
๑๑. ผศ.ดร.สายสมร  สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๒. นางอรวรรณ ชยางกูร กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๑๓. อ.ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๔. รศ.ว่าที่ ร.ต.สกล   แก้วศิร ิ คณบดีคณะครุศาสตร์ 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๕. ผศ.สุรศักด์ิ นุ่มมีศร ี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๖. อ.ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา 

กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร 
๑๗. ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๘. อ.นิมิต  วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๑๙. ผศ.ดร.เสริมศกัด์ิ อาษา กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๐. ว่าที่ ร.ต.อภิสิทธ์ิ ชัยมัง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา 
๒๑. ผศ.ดร.ชาตรี  มณีโกศล รองอธิการบดี เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

  

สภามหาวิทยาลัยรับรองรายงานการประชุมฉบับนี้แล้ว 
ในการประชุม ครั้งท่ี 20/๒๕๖๑ วันท่ี 26 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 



๒ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ผู้ไม่มาประชุม 
๑. ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธ์ิ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ 
๒. ศ. (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สญัชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูท้รงคุณวุฒิ  

  
ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑. นายนราธิป  ปากหวาน ผู้อํานวยการสํานักงานสภามหาวิทยาลัย 
ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 

๒. นางสาวปราณิศา จันทร์มา ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๓. นางสาวพัชรินทร์ สมพุฒิ ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
๔. นางสาวณัฐกานต์ ขันไชย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๕. ว่าที่ร้อยตรีโกศล แสงงาม ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๖. นายอุดมศักด์ิ ปัญญาอินทร ์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๗. นายณรวัฒน์ ทวีเจริญพร ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย 
๘. ผศ.พรพิมล วงศ์สุข รองอธิการบดี 
๙. ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย รองอธิการบดี 
๑๐. ผศ.เดชวิทย์ นิลวรรณ คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
๑๑. อ.ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค ์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
๑๒. อ.ว่าที่ร้อยเอก ดร.ขจร ตรีโสภณากร รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

แทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 
๑๓. อ.ดร.สุโข เสมมหาศักด์ิ รองคณบดีคณะมนุษยศาสตรแ์ละสังคมศาสตร์ 

แทนคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๑๔. นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี 
๑๕. ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑๖. ผศ.เกษรา ปัญญา ผู้อํานวยการสํานักทะเบียนและประมวลผล 
๑๗. อ.ดร.กฤษดา บุญชม รองผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

แทนผู้อํานวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
๑๘. นางสุนี พนันตา ผู้อํานวยการกองคลัง 
๑๙. นางประไพ ปรีชา รักษาการผู้อํานวยการกองนโยบายและแผน 
๒๐. ผศ.สุรชาติ พุทธิมา อาจารย์ประจําภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๑. อ.ดร.ขัตติยา  กลัญทกะปกรณ์ อาจารย์ประจําภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๒. อ.มณวิภา ยาเจริญ อาจารย์ประจําภาควิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
๒๓. ผศ.ดร.อนิรุทธ์ิ รักสุจริต อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
๒๔. ผศ.ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 



๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๒๕. ผศ.ดร.ชุติมันต์ สะสอง อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๖. อ.สุพจน์ คํามะนิด อาจารย์ประจําภาควิชาสังคมศาสตร ์
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๗. อ.ภัทรมน พันธ์ุแพง อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ 
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

๒๘. นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ กองกลาง 
 
เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 
 นายบุญรัตน์ วงศ์ใหญ่ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิและอุปนายกสภามหาวิทยาลัย 
ทําหน้าที่แทนนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังน้ี 
 
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 
 
 ๑.๑ เรื่องแจ้งของประธานที่ประชุม 
  
 - ไม่มี - 
 
 ๑.๒ เรื่องแจ้งของมหาวิทยาลัย 
 
 ๑.๒.๑ การมอบสัมฤทธิบตัรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่  

ทีผ่่านความเหน็ชอบจากสภามหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ใหด้าํรงตาํแหน่งทางวิชาการและได้รบัเงนิประจาํตําแหน่ง จํานวน ๒ ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เห็นชอบให้อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน ๒ ราย ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง ได้แก่ 
  ๑)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ พุทธิมา อาจารย์ประจําภาควิชาสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงาน 
ที่ได้รับให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา 
“บรรณานุกรม ดรรชนี และสาระสังเขป” และบทความทางวิชาการ เรื่อง “บทบาทของภาครัฐในการตอบสนอง
ความต้องการและพฤติกรรมการแสวงหาสารสนเทศของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ในประเทศไทย”  
  ๒)  ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ เพียงตะวัน พลอาจ อาจารย์ประจํ าภาควิชาบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ ได้ผ่านความเห็นชอบให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ โดยมีผลงานที่ได้รับ 
ให้เลื่อนตําแหน่งทางวิชาการ จํานวน ๒ รายการ ได้แก่ เอกสารประกอบการสอน รายวิชา “การพัฒนา
ประสิทธิภาพในการทํางาน” และตํารา เรื่อง “จริยธรรมทางธุรกิจ (Business Ethics)” 



๔ 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การมอบสัมฤทธิบัตรให้อาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ผ่านความเห็นชอบ
จากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้ดํารงตําแหน่งทางวิชาการและได้รับเงินประจําตําแหน่ง จํานวน  
๒ ราย ดังน้ี  
  ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรชาติ พุทธิมา อาจารย์ประจําภาควิชาสารสนเทศศาสตร์  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
  ๒)  ผู้ ช่วยศาสตราจารย์เพียงตะวัน พลอาจ อาจารย์ประจําภาควิชาบริหารธุรกิจ  
คณะวิทยาการจัดการ 
 
 ๑.๒.๒ การแสดงความยินดกีบัอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จํานวน 3 ราย 

 
 รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง แจ้งที่ประชุมว่า ด้วยนักวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นําผลงานวิจัย 
สิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรม เข้าร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการ ในงาน “The International Trade Fair – 
Ideas, Inventions and New Products” (iENA 2018) ณ เมืองนูเรมเบิร์ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ระหว่างวันที่ 
๑ – ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ซึ่งได้รับรางวัลต่าง ๆ ดังน้ี 

๑. รางวัลเหรียญเงินและรางวัล Special prize จากผลงานวิจัย เรื่อง “เครื่องเคลือบดินเผานาโน
โปร่งแสงและน้ําหนักเบา : Translucent and lightweight nanopottery” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ิ  
รักสุจริต อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

๒.  รางวัล Special prize จากผลงานวิจัย เรื่อง “การใช้นํ้าปูนใสพัฒนาคุณภาพหญ้าแฝกและ 
การย้อมสีธรรมชาติในการทําผลิตภัณฑ์เครื่องจักสานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม : Using a lime solution to 
improve the quality of vetiver grass and in the natural dyeing process to produce environmentally – 
friendly wicker ware” ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี 

๓. รางวัล Special prize จากผลงานวิจัย เรื่อง “การพัฒนาอุปกรณ์สํารวจเท้าด้วยตนเองสําหรับ
ผู้ ป่วยโรคเบาหวาน : The Development of Self Feet Scan for Diabetes” ของ อาจารย์ภัทรมน พันธ์ุแพง 
อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๒.๒ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 

 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า
มหาวิทยาลัยควรรวบรวมผลงานดีเด่นทั้งหมดไว้ที่หอเกียรติยศหรือสถานที่ที่เก็บรวบรวมรางวัลต่าง ๆ เพ่ือเป็น
การเชิดชูเกียรติแด่อาจารย์และบุคลากรที่สร้างช่ือเสียงให้กับมหาวิทยาลัย 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ การแสดงความยินดีกับอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จํานวน ๓ ราย ดังน้ี  
  ๑)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อนิรุทธ์ิ รักสุจริต อาจารย์ประจําภาควิชาฟิสิกส์และวิทยาศาสตร์
ทั่วไป คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
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  ๒)  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อโนดาษ์ รัชเวทย์ อาจารย์ประจําภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  
  ๓)  อาจารย์ภัทรมน พันธ์ุแพง อาจารย์ประจําภาควิชาวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน 

 
๑.๓ เรื่องแจ้งของเลขานกุารสภามหาวิทยาลัย 
 

๑.๓.1 วารสารพงิค์ราชภฏั จํานวน 2 ฉบบั 
 และข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ จํานวน 1 ฉบบั 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัยแจ้งที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยได้จัดทําวารสารพิงค์ราชภัฏ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ฉบับปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ 
และ 2) ฉบับปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนตุลาคม 2561 รวมทั้งสํานักงานสภามหาวิทยาลัยได้จัดทําข่าวสาร 
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑9 วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพ่ือเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร/กิจกรรม นโยบายของมหาวิทยาลัยและมติสภามหาวิทยาลัยที่เป็นประเด็นสําคัญ ๆ ให้บุคลากร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้ที่สนใจได้รับทราบ 

รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๑.๓.1 จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ 
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับทราบ วารสารพิงค์ราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จํานวน 2 ฉบับ ได้แก่ 1) ฉบับ 
ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๘ ประจําเดือนกันยายน ๒๕๖๑ และ 2) ฉบับปีที่ 15 ฉบับที่ 9 ประจําเดือนตุลาคม 2561 
รวมทั้งข่าวสารสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปีที่ ๒ ฉบับที่ ๑9 วันที่ 7 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ 
 
ระเบยีบวาระที่ ๒ เรื่องรบัรองรายงานการประชุม 
 
 - ไม่ม ี– 
 
ระเบยีบวาระที่ 3 เรื่องสบืเนื่อง 
 
 - ไม่ม ี– 
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ระเบยีบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
  
 ๔.๑   พิจารณาเรื่องนโยบาย 
 
 ๔.๑.๑ แผนการดาํเนนิงานการตดิตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงาน 

ของมหาวิทยาลัยและผลงานในตาํแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
ในช่วงปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๓ 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุม
ครั้งที่ 13/2561 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2561 ได้มีมติให้แต่งต้ัง “คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี” รายละเอียดตามคําสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ 59/2561 ลงวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕61 
 บัดน้ี คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่ง
คณบดี ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณากําหนดแผนการ
ดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563 เพ่ือดําเนินการตามเจตนารมณ์ของ
สภามหาวิทยาลัย เรียบร้อยแล้ว 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๑.๑ นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบและพิจารณา 
ให้ขอ้เสนอแนะแก่คณะกรรมการฯ เพ่ือจะได้ดําเนินการต่อไป 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรแก้ไขการประเมินการบริหารจัดการพ้ืนที่จาก 3 แห่ง เป็น 4 แห่ง ได้แก่ พ้ืนที่เวียงบัว 
พ้ืนที่แม่สา พ้ืนที่แม่ริม และวิทยาเขตแม่ฮ่องสอน  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะว่า การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัยน้ัน ควรประเมินช่วง
ระยะเวลาที่ผ่านมาของอธิการบดีและผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีด้วย เน่ืองจากช่วงระยะเวลาดังกล่าว 
ยังต้องปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหรือกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นสิ่งสําคัญเช่นกัน 
รวมถึงควรมีเครื่องมือและวิธีการในการประเมินมากกว่าการใช้แบบสอบถาม ควรมีการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้เสีย
ในแต่ละคณะ สถาบัน/สํานัก เป็นต้น 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า 
การประเมินผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีในช่วงระยะเวลา 1 ปี ในทางปฏิบัติมีผู้ดํารงตําแหน่ง 2 คน ดังน้ัน 
การเก็บรวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานของผู้ดํารงตําแหน่ง 2 คน มาประเมินรวมกันนั้น โดยทั่วไปจะไม่มีการ
ปฏิบัติในลักษณะดังกล่าว 

4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า ควรประเมินผลการดําเนินงานของอธิการบดีด้วย แต่ไม่ใช่การประเมินตัวบุคคลที่ดํารง
ตําแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดี ทั้งน้ี เห็นควรให้มีการประเมินเพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงปัญหาของการ
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บริหารงานโดยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีซึ่งไม่ใช่อธิการบดีตัวจริง เพ่ือเป็นข้อมูลที่สามารถนําไปใช้อ้างอิง
ต่อไปในอนาคตได้ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ความเห็นว่าหากจะประเมินควรเป็นการประเมินปรากฏการณ์ของมหาวิทยาลัยน้ีที่มีผู้รักษาราชการแทน
อธิการบดีในช่วงระยะเวลาหน่ึง ว่าเป็นเพราะเหตุใด สถานการณ์เป็นเช่นใด ผลที่ตามมาคืออะไร เพ่ือสะท้อน
ให้เห็นถึงข้อดีและข้อเสียของการบริหารมหาวิทยาลัยที่บริหารงานโดยผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีไม่ใช่
อธิการบดี 

6. อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร กล่าวว่า 
เจตนารมณ์ที่กําหนดให้มีการประเมินน้ัน กําหนดให้ประเมินในขอบเขตเก่ียวกับผลการดําเนินงานตําแหน่ง
อธิการบดี คณบดี และผู้อํานวยการ ซึ่งจะไม่ประเมินตัวบุคคล จะไม่ประเมินผู้ที่มาดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ  
โดยคณะกรรมการฯ มีอํานาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 39 มาตรา 
49 และมาตรา 50 โดยเฉพาะมาตรา 39 ระบุว่า “การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานในตําแหน่งคณบดี 
ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย และให้นําบทบัญญัติในหมวด 4 มาใช้บังคับโดยอนุโลม” และมาตรา 
50 ระบุว่า “ให้คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยมีอํานาจและหน้าที ่
ในการตรวจสอบ ติดตาม และประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่ายงบประมาณการจัดการศึกษา 
การวิจัย ดังน้ี  
   1)  ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีโดย
รับฟังความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเก่ียวกับการปฏิบัติหน้าที่ของมหาวิทยาลัยและของอธิการบดีประกอบการ
ประเมินผลงาน  
   2)  รายงานผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและ
ของอธิการบดี พร้อมความเห็นต่อสภามหาวิทยาลัยทุกปี” 
  จากข้อมูลข้างต้น เมื่อพิจารณาแล้วจึงมีข้อเสนอแนะ ดังน้ี 

1) องค์ประกอบการประเมิน 1.2 ผลงานของคณะ ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม 
“ผลงานของคณะ” เป็น “ผลงานของคณะ/วิทยาลัย/โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ซึ่งรวมแล้ว
จะมีหน่วยงานจัดการศึกษา ทั้งหมด 10 หน่วยงาน  

2) องค์ประกอบ 1.3 ผลงานของสถาบัน/สํานัก ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม 
“ผลงานของสถาบัน/สํานัก” เป็น คําว่า “ผลงานของสถาบัน/สํานักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” เพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจตรงกันว่าประกอบไปด้วยหน่วยงานใดบ้าง 

3) องค์ประกอบ 1.4 ผลงานของหน่วยงานระดับกอง (สํานักงาน/ศูนย์/โรงเรียน
สาธิต) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “ผลงานของหน่วยงานระดับกอง (สํานักงาน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต) 
เป็น “ผลงานของหน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่า (สํานักงาน/ศูนย์/โรงเรียนสาธิต)”  

4) องค์ประกอบ 1.5 ผลงานการบริหารจัดการพ้ืนที่ 4 แห่ง (เวียงบัว แม่สา แม่ริม 
และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน) แก้ไขข้อความ จากเดิม “ผลงานการบริหารจัดการพ้ืนที่ 4 แห่ง (เวียงบัว แม่สา แม่ริม 
และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)” เป็น “ผลงานการบริหารจัดการพื้นที่ 4 แห่ง (เวียงบัว แม่สา แม่ริม และวิทยาลัย
แม่ฮ่องสอน)”  

5) รายการประเมินตามองค์ประกอบที่ 2 การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย ควรแก้ไข
เพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม “การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย...” เป็น “การประเมินผู้บริหารมหาวิทยาลัย
ผลงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัย 2.1 อธิการบดี 2.2 คณบดี 2.3 ผู้อํานวยการที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ...” 
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เน่ืองจากจะเป็นการประเมินผลงานของบุคคลที่มาทําหน้าที่ในขณะนั้นไม่ใช่ประเมินตัวบุคคล ซึ่งในช่วง
ระยะเวลาของผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีน้ัน เป็นการทําหน้าที่เพ่ือบริหารงานไม่ให้เกิดช่วงสุญญากาศ  
แต่หากจะประเมินตัวบุคคลควรเป็นการประเมินในเรื่องของสมรรถนะ 

6) องค์ประกอบการประเมิน 2.3 ผู้อํานวยการ ควรเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม 
“ผู้อํานวยการ” เป็น “ผู้อํานวยการสถาบัน/สํานักที่มีฐานะเทียบเท่าคณะ” ซึ่งควรอยู่ภายใต้การกํากับดูแล
และความรับผิดชอบของรองอธิการบดีหรือผู้อํานวยการสํานักงานอธิการบดี เป็นต้น  

7) หน้า 24 ขั้นตอนการดําเนินงานข้อ 5 ควรแก้ไขเพ่ิมเติมข้อความ จากเดิม 
“การตรวจเย่ียมพ้ืนที่จัดการศึกษา 3 แห่ง (เวียงบัว แม่ริม และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)” เป็น “การตรวจเย่ียม
พ้ืนที่จัดการศึกษา 34 แห่ง (เวียงบัว แม่ริม แม่สา และวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน)” 

7.  รองศาสตราจารย์ ดร .บุญวัฒน์ อัตชู กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ในการประเมินของคณะกรรมการฯ ชุดเดิมเคยมีการให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างมาก 
หากเป็นไปได้คณะกรรมการฯ ควรนําข้อเสนอแนะของคณะกรรมการฯ ชุดเดิมไปพิจารณาติดตาม 
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยในการแก้ไขปรับปรุงและดําเนินการในส่วนใดไปบ้างแล้ว เพ่ือรายงานให ้
สภามหาวิทยาลัยทราบต่อไป 

8. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า  
การประเมินของคณะกรรมการฯ น้ัน เป็นการประเมินตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 
ตามมาตรา 39 มาตรา 49 และมาตรา 50 ซึ่งมีข้อสังเกตว่า อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ ชุดน้ี คือ 
ให้ดําเนินการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานจากประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้งบประมาณและ
การดําเนินงานของมหาวิทยาลัยเท่าน้ัน ซึ่งมีเพียง 2 ประเด็น ได้แก่ 1) งบประมาณการจัดการศึกษา และ  
2) การวิจัย รวมทั้งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผลงานของมหาวิทยาลัยและผลงานในตําแหน่งคณบดี พ.ศ. 2559 การประเมินจะต้องสอดคล้องกับ
มาตรา 7 และมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ตามภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัย 
ซึ่งปรากฏตามความในมาตรา 8 (1) – (8) ดังน้ัน การประเมินควรพิจารณาจากภาระหน้าที่ของมหาวิทยาลัยด้วย 
ทั้งน้ี ให้สรุปรวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพ่ือมอบให้มหาวิทยาลัยนําไปพิจารณาดําเนินการ 
ในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

9. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ควรมีการประเมินตัวบุคคลที่เข้ามาดํารงตําแหน่งรักษาราชการอธิการบดีด้วย โดยประเมินเก่ียวกับ 
หลักธรรมาภิบาล 

10. รองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรีสกล แก้วศิริ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อคิดเห็นว่าทุกหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณควรได้รับการประเมินเพ่ือจะได้ทราบผล
การดําเนินงานด้วย 

11. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็นว่า องค์ประกอบการประเมินข้อ 1.4 รายการประเมินที่ 2 เห็นควรให้คณะกรรมการฯ พิจารณา
ทบทวน เน่ืองจากบางหน่วยงานไม่ได้รับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพราะการประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในมี 3 ระดับ ได้แก่ ระดับสถาบัน ระดับคณะ และระดับหลักสูตร หน่วยงานสนับสนุนไม่มีการ
ประเมินภายในตามตัวช้ีวัดของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งมหาวิทยาลัยได้พยายาม
เปลี่ยนไปใช้การประเมินในรูปแบบอ่ืน ๆ เช่น การวัดผลเชิงดุลยภาพ (Balance Scorecard) หรือการประเมิน
แบบ 360 องศา เป็นต้น เน่ืองจากหน่วยงานสนับสนุนไม่มีกรรมการประจําสํานัก 



๙ 
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12. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า ต้องการให้
คณะกรรมการฯ เน้นการประเมินเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ หากพบปัญหาหรือเหตุขัดข้องใดขอให้
คณะกรรมการฯ รายงานต่อสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ เพ่ือจะได้หาแนวทางในการช่วยเหลือ สนับสนุน และ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ต่อไป   

13. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เห็นด้วย 
ในหลักการของแผนการดําเนินงานฯ ดังกล่าว แต่ควรแสดงให้เห็นชัดเจนว่าเกณฑ์การประเมินมีอะไรบ้าง  
ผลการประเมินจะมีความน่าเช่ือถือได้อย่างไร  

14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายสมร สร้อยอินต๊ะ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรพิจารณาตามข้อกฎหมายที่เก่ียวข้องถึงอํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ เป็นหลักว่า
จะต้องดําเนินการอย่างไรบ้าง สิ่งที่คณะกรรมการฯ เสนอมาน้ันเป็นสิ่งจําเป็นที่จะต้องดําเนินการประเมิน 
ดังน้ัน กรรมการสภามหาวิทยาลัยควรเข้าใจในบทบาทหน้าที่ไม่ควรใช้ความรู้สึกว่าคณะกรรมการฯ ควร
ประเมินอะไรบ้าง 

15. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า  
สิ่งที่คณะกรรมการฯ นําเสนอนั้นเป็นเพียงแผนการดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ที่เสนอให้สภามหาวิทยาลัย
พิจารณาเพ่ือให้เกิดความรอบคอบและรัดกุมมากย่ิงขึ้น ดังน้ัน ข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยในวันน้ี จะนําเรียนคณะกรรมการฯ เพ่ือพิจารณาปรับปรุงให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น 
โดยเฉพาะการประเมินฯ น้ัน ควรมุ่งเน้นและสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ราชภัฏ พ.ศ. 2547 มาตรา 7 และมาตรา 8 ตลอดจนเร่ืองประสิทธิภาพและประสิทธิผลการใช้จ่าย
งบประมาณเป็นสําคัญ ส่วนเกณฑ์การประเมินต่าง ๆ น้ัน ขึ้นอยู่กับคณะกรรมการฯ ว่าจะดําเนินการในรูปแบบ
ใด ซึ่งโดยปกติจะใช้เกณฑ์การประเมิน 5 ระดับ แต่การประเมินครั้งน้ีน้ันไม่เพียงแต่เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเพียง
อย่างเดียวเท่าน้ันแต่ยังเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพด้วย ซึ่งจะต้องนําข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และประมวลผล 
แล้วนําเสนอเป็นรายงานผลการประเมินต่อไป  

16. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อคิดเห็นว่า การประเมินคร้ังน้ีเป็นการประเมินเพ่ือพัฒนาองค์กรไม่ใช่การประเมินเพ่ือการตัดสินใจ ผลการ
ประเมินที่ได้จะทําให้ผู้บริหารทราบว่าควรจะปรับปรุงและพัฒนาอย่างไรต่อไป สภามหาวิทยาลัยควรให้ความมั่นใจ
ไว้วางใจและให้อิสระต่อคณะกรรมการฯ ชุดน้ี เนื่องจากกรรมการแต่ละท่านเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีประสบการณ์ 
และความเช่ียวชาญระดับชาติ  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบแผนการดําเนินงานการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย 
และผลงานในตําแหน่งคณบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 – 2563  
โดยมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยประสานคณะกรรมการฯ เพ่ือนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ไปพิจารณาปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น 
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๔.๒   พิจารณาเรื่องการศกึษา 
 

๔.๒.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรครศุาสตรมหาบณัฑิต 
สาขาวิชาการสอนภาษาไทย หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 

มหาวิทยาลยัขอถอนระเบียบวาระการประชุมน้ี 
 

๔.๒.2 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลกัสตูรปรับปรุง พ.ศ. 2562 

 
 อาจารย์ ดร.ขัตติยา กลัญทกะปกรณ์ ในฐานะอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร นําเสนอที่ประชุมว่า  
ด้วยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มีความประสงค์จะปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 โดยสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ 12/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
9 พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและมีมติให้ผู้พัฒนาหลักสูตรนําข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภาวิชาการไปปรับปรุงแก้ไขและให้งานเลขานุการสภาวิชาการเป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องก่อนนําเสนอ 
สภามหาวิทยาลัยพิจารณาต่อไป น้ัน  
 บัดน้ี ผู้พัฒนาหลักสูตรฯ ได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และงานเลขานุการสภาวิชาการ  
ได้ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกัน จึงขอนําเสนอหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562 เพ่ือขอความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัย ตามความ
ในมาตรา ๑๘ (๗) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
การเรียนการสอนของหลักสูตรน้ีหัวใจสําคัญอยู่ที่การมีกฎหมายรองรับตามพระราชบัญญัติธุรกิจนําเที่ยว 
และมัคคุเทศก์ พ.ศ. 2551 และที่แก้ไข (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ตลอดจนกฎหมายที่สําคัญ ๆ เช่น 
พระราชบัญญัตินโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ พ.ศ. 2551 เมื่อพิจารณาเน้ือหารายวิชาของหลักสูตรน้ี
ค่อนข้างมีรายวิชาที่เก่ียวข้องและให้ความสําคัญเก่ียวกับกฎหมายน้อยไป คําอธิบายรายวิชาจรรยาบรรณ
วิชาชีพและกฎหมายเพ่ืออุตสาหกรรมบริการเป็นการเขียนกว้าง ๆ ไม่ชัดเจน ควรระบุว่าเป็นกฎหมายอะไร 
ให้ชัดเจน รวมถึงรายวิชาหลักการวิชาชีพมัคคุเทศก์ 1 ด้วยเช่นกัน รวมท้ังอาจารย์ผู้สอนต้องมีความรู้
ความสามารถที่จะสอนให้นักศึกษาเรียนรู้รายละเอียดต่าง ๆ ของการเป็นมัคคุเทศก์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย 
อย่างสมบูรณ์ ตลอดจนการสอดแทรกความรู้ทางประวัติศาสตร์ของประเทศต่าง ๆ เป็นต้น  

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อเสนอแนะดังน้ี 1) อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสําเร็จการศึกษา 
โดยทั่วไปจะไม่ เขียนลักษณะขยายความ  2) ควรเพ่ิมเติมสถานการณ์การท่องเที่ยวที่สอดรับกับ 
แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี พ.ศ. 2560 – 2579 เพ่ือสร้างความเช่ือมั่นให้กับหลักสูตรฯ 3) ควรเพ่ิมเติม
ข้อความ หน้า 7 ข้อ 1.2.3 จากเดิม “สร้างนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว...” เป็น “การบูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ และการสร้างนวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว...” 4) หน้า 79 รายวิชาหลักการวิชาชีพ
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มัคคุเทศก์ 2 ควรตรวจสอบการสะกดคําของคําอธิบายรายวิชาบรรทัดที่สามและบรรทัดที่สี่ “...ฝึกปฏิบัติการ
พากย์ในแหล่งท่องเที่ยว...” 5) หน้า 99 ควรตรวจสอบรูปแบบตารางเปรียบเทียบของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหลักสูตร เน่ืองจากหลักสูตรน้ีได้ยกมาบางรายวิชาเท่าน้ัน  

3. รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณวดี ม้าลําพอง กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ  
ให้ข้อเสนอแนะว่า รายวิชาการจัดการงานอีเว้นท์ควรใช้ภาษาไทยหรือใช้คําทับศัพท์ภาษาอังกฤษจะมีความเหมาะสม
มากกว่า การเป็นไกด์ที่ดีน้ันควรมีทักษะการพูดประกอบด้วย แต่เมื่อพิจารณาในรายวิชาแล้วไม่ทราบว่ามีสิ่งเหล่าน้ี
ให้กับนักศึกษาหรือไม่ โดยเฉพาะประวัติศาสตร์และความเป็นมาของสถานที่สําคัญ ๆ ในประเทศไทย อีกทั้ง 
บางรายวิชาพิจารณาแล้วเห็นว่าเน้ือหาเป็นเพียงทฤษฎี นักศึกษาจะมีโอกาสได้สัมผัสสถานที่จริงหรือไม่ เช่น 
รายวิชาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หลักสูตรฯ น้ีเป็นหลักสูตรการท่องเที่ยวจึงต้องการให้นักศึกษาได้มี
ประสบการณ์ตรงเป็นสําคัญ เมื่อพิจารณาจากประสบการณ์ของอาจารย์ประจําหลักสูตรแล้วพบว่าเป็นอาจารย์ 
ที่มีประสบการณ์ทางการโรงแรมเป็นส่วนใหญ่ 

4. นายทินกร นําบุญจิตต์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
หลักสูตรฯ น้ี ควรประสานและเช่ือมโยงกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เน่ืองจากกระทรวงนี้รับผิดชอบ
เรื่องการท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายต่าง ๆ ค่อนข้างบ่อย เช่น มีการอบรม การสอบ
มัคคุเทศก์ การต่ออายุใบอนุญาตเป็นมัคคุเทศก์ เป็นต้น ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์กับนักศึกษาต่อไปในอนาคต 

5. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ
ดังน้ี 1) หน้า 130 จรรยาบรรณวิชาชีพอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมโรงแรมควรนําไปเป็น
รายละเอียดของการฝึกประสบการณ์วิชาชีพท่องเที่ยว หรือจะนําไประบุไว้ในหลักการวิชาชีพของมัคคุเทศก์  
2) รายวิชาจรรยาบรรณวิชาชีพและกฎหมายเพ่ือการท่องเที่ยวและการโรงแรม ควรเพ่ิมและมุ่งเน้นวิชา 
ด้านกฎหมาย เช่น กฎหมายเก่ียวกับการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการบริการ ซึ่งมีกฎหมายที่เก่ียวข้องหลายฉบับ  

6. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย กรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อคิดเห็นว่า แนวโน้มของการท่องเที่ยวกําลังเปลี่ยนแปลง สิ่งที่สําคัญประการหน่ึง 
คือ ทักษะการขายออนไลน์ ซึ่งเรื่องสื่อสังคมออนไลน์จะมีบทบาทและความสําคัญมากย่ิงขึ้น การตลาดสําหรับ
การท่องเที่ยวในอนาคตนั้นมีแนวโน้มที่จะใช้มัคคุเทศก์น้อยลง เน่ืองจากนักท่องเที่ยวจะเริ่มใช้วิธีการท่องเที่ยว
กันเอง โดยสามารถวางแผนการท่องเที่ยวผ่านโทรศัพท์มือถือซึ่งง่าย สะดวก และรวดเร็ว ดังน้ัน ควรปรับตัวให้
เหมาะสมกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป นอกจากน้ีธุรกิจสปาซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ค่อนข้างมากไม่แพ้
ธุรกิจโรงแรมจึงควรเพ่ิมเติมเข้าไปในหลักสูตรดังกล่าวเพ่ือให้มีความน่าสนใจมากย่ิงขึ้น 

7. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ความเห็นว่าควร
มีรายวิชาที่ให้ความรู้เบ้ืองต้นด้านกฎหมายท้องถิ่นเพ่ือฝึกการเป็นมัคคุเทศก์ เช่น การขับขี่รถยนต์ การขับขี่
รถจักรยานยนต์ ระยะเวลาการพักอาศัยในประเทศสําหรับนักท่องเที่ยว เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีอาจจะจัดให้อยู่ใน
รายวิชาสัมมนาหรืออะไรก็ตามซึ่งควรต้องมีเพ่ือให้ความรู้กับนักศึกษา ตลอดจนมหาวิทยาลัยควรมีศูนย์ 
ที่สนับสนุนกิจการท้องถิ่น โดยให้นักศึกษาเป็นผู้บริหารจัดการในระหว่างศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัย เช่น กลุ่มจิตอาสา 
กลุ่มอาสาสมัคร ชุมชนมีปัญหาอะไรสามารถโทรศัพท์ติดต่อมายังศูนย์น้ีได้ ยกตัวอย่าง นักท่องเที่ยวต่างชาติ
เกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ล้ม อาจจะโทรศัพท์เข้ามายังศูนย์ดังกล่าวเพ่ือขอความช่วยเหลือได้ เป็นต้น 
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 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2562
และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย
ก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 
 

๔.๒.๓ พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการเปดิหลกัสตูรร่วมระดบัปรญิญาโท 
(Dual degree) ระหว่างหลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาพลงังานและสิง่แวดล้อมชุมชน  
และหลกัสตูร Master’s Program of Green Energy Science and 
Technology, Feng Chia University, Taiwan 

 
 อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย 
นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะพัฒนาหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท (Dual degree) 
ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และหลักสูตร Master’s 
Program of Green Energy Science and Technology, Feng Chia University, Taiwan ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการบัณฑิตศึกษา ในคราวประชุมครั้งที่ 10/2561 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 และสภาวิชาการ  
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เรียบร้อยแล้ว 
 ดังน้ัน วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชียจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัย 
เพ่ือพิจารณาให้แนวคิดและข้อเสนอแนะก่อนการพัฒนาหลักสูตรฯ ดังกล่าว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 
๔.๒.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์ ดร.บังอร ฉัตรรุ่งเรือง กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยังขาดข้อมูลเรื่องค่าครองชีพ การประกันอุบัติเหตุและ 
การประกันสุขภาพของนักศึกษา  

2. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา เห็นชอบการขอ
เปิดหลักสูตรน้ี และขอทราบข้อมูลว่ามหาวิทยาลัยในประเทศไทยที่มีการเปิดหลักสูตรในลักษณะน้ีประสบความสําเร็จ
หรือไม่ มหาวิทยาลัย Feng Chia University, Taiwan เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยของรัฐ และ
ผู้พัฒนาหลักสูตรควรจัดทําโครงการเป็นภาษาไทยเพ่ือให้นักศึกษาและผู้ปกครองอ่านแล้วเข้าใจถึงสิทธ์ิและ
การคุ้มครองต่าง ๆ อย่างแท้จริง 

3. อาจารย์ ดร.วรจิตต์ เศรษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
แห่งเอเชีย ผู้นําเสนอหลักสูตร ให้ข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ระบุไว้น้ันเป็นไปตามข้อกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง 
ที่มหาวิทยาลัยได้กําหนดวงเงินไว้ ไม่ใช่การประมาณการค่าใช้จ่ายเหมือนของมหาวิทยาลัย Feng Chia 
University, Taiwan ตามท่ีได้ระบุไว้ สําหรับมหาวิทยาลัย Feng Chia University, Taiwan เป็นมหาวิทยาลัยเอกชน 
อันดับหน่ึงของไต้หวัน และได้รับการรับรอง (Accredited) จากหลากหลายสถาบันในระดับปริญญาโทและ
ระดับปริญญาเอก โดยเฉพาะทางด้านนิติศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งน้ี บันทึกข้อตกลง (Memorandum 
of Agreement : MOA) จะไม่มีการแปลเป็นภาษาไทยและภาษาจีน ซึ่งหากมีความจําเป็นวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจ
และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (adiCET) จะได้ประสานขอความอนุเคราะห์สํานักงานวิเทศสัมพันธ์เป็นผู้ดําเนินการ 



๑๓ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

เพ่ือแปลต่อไป แต่นักศึกษาไทยที่เรียนหลักสูตรน้ีจะได้ลงทะเบียนเรียนภาษาจีนควบคู่ไปด้วย ส่วนการเรียนการสอน
จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรร่วมระดับปริญญาโท (Dual degree) ระหว่างหลักสูตรวิทยาศาสตร-
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพลังงานและสิ่งแวดล้อมชุมชน และหลักสูตร Master’s Program of Green Energy 
Science and Technology, Feng Chia University, Taiwan รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
โดยให้นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาดําเนินการ 
 

๔.๒.4 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัอาจารย์ผู้รบัผดิชอบหลักสตูร 
และอาจารยป์ระจําหลกัสตูร ของหลกัสตูรครุศาสตรบณัฑิต  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสตูรฉบบัป ีพ.ศ. 2560 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตรใน
ส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์ประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น โดยผ่านการพิจารณา
จากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว  
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และอาจารย์
ประจําหลักสูตร ของหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2560 
รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ  
 

๔.๒.5 การแก้ไขหลกัสตูรในส่วนทีเ่กี่ยวข้องกบัคณุสมบตัผิู้เข้าศึกษา 
หลกัสตูรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาสตัวศาสตร์  
หลกัสตูรฉบบัปี พ.ศ. 2558 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความจําเป็นต้องแก้ไขหลักสูตร 
ในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี 
พ.ศ. 2558 เพ่ือให้มีความเหมาะสมมากย่ิงขึ้น จากเดิม “ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย 
หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์” เป็น ““ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย  
หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ – คณิตศาสตร์”  
 ทั้งน้ี ได้ผ่านการพิจารณาจากสภาวิชาการในคราวประชุมครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม 
๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.5 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
  



๑๔ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการแก้ไขหลักสูตรในส่วนที่เก่ียวข้องกับคุณสมบัติผู้เข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตร
บัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ หลักสูตรฉบับปี พ.ศ. 2558 จากเดิม “ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์” เป็น ““ต้องสําเร็จการศึกษาไม่ตํ่ากว่ามัธยมศึกษา 
ตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ – คณิตศาสตร์” 
 

๔.๒.6 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบการปดิหลกัสตูรอยา่งสมบูรณ์ จํานวน 2 หลกัสตูร 
ดังนี ้

 1) หลกัสตูรปรัชญาดษุฎีบณัฑิต สาขาวิชาการพฒันาเศรษฐกิจ 
และเทคโนโลยีชุมชน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 

 2) หลกัสตูรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต  
สาขาวิชาการพฒันาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน  
หลกัสตูรใหม่ พ.ศ. 2553 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ด้วยมหาวิทยาลัยมีความประสงค์จะขอปิดหลักสูตร
อย่างสมบูรณ์ จํานวน 2 หลักสูตร ได้แก่  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและ
เทคโนโลยีชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา
เศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 โดยสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2561 
เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการขอปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
 ดังน้ัน จึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาให้ความเห็นชอบการปิดหลักสูตรฯ ดังกล่าว อย่างสมบูรณ์ 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๒.6 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการปิดหลักสูตรอย่างสมบูรณ์ จํานวน 2 หลักสูตร ดังน้ี 

1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน 
หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 

2) หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
ชุมชน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 
 

4.3 พิจารณาแต่งตั้ง 
 
 4.3.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ คณุสมบตัิ และผลงานทางวิชาการ 

ของผูเ้สนอขอแต่งตั้งเปน็ผู้ชว่ยศาสตราจารย์พิเศษ จํานวน 1 ราย 
 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีคณะกรรมการประจําคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2561 และสภาวิชาการ ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2561 เมื่อวันที่ 26 
ตุลาคม 2561 มีมติให้ความเห็นในการแต่งต้ังให้ ว่าที่ พ.ต.ดร.เกรียงไกร กาญจนคูหา อาจารย์พิเศษ สังกัด
ภาควิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 



๑๕ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์  
และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ 
พ.ศ. 2549 ข้อ 7 และข้อ 8 มหาวิทยาลัยจึงนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาแต่งต้ังคณะกรรมการ
พิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอขอแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ 
 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4.3.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อเสนอแนะ
ว่าควรอ้างอิงตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งต้ังบุคคลให้ดํารงตําแหน่งผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2551 โดยอนุโลม และเห็นด้วยกับการแต่งต้ัง
ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธาน
กรรมการ ในคณะกรรมการพิจารณาเกณฑ์ คุณสมบัติ และผลงานทางวิชาการ ของผู้เสนอขอแต่งต้ังเป็นผู้ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ แต่ควรพิจารณาบุคคลที่จะมาเป็นกรรมการ ในคณะกรรมการฯ ชุดดังกล่าว ให้มีความรู้
ความสามารถและความเช่ียวชาญตรงตามศาสตร์ของผู้ที่เสนอขอแต่งต้ังเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษ  
ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างย่ิง ยกตัวอย่างเช่น ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ เป็นต้น 

2. อาจารย์ ดร .ถนัด บุญชัย กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ ดํารงตําแหน่งบริหาร  
ให้ข้อสังเกตว่า คณะกรรมการฯ ชุดน้ี ต้องดําเนินการแต่งต้ังแล้วปิดเป็นความลับ ผู้ที่จะถูกประเมินผลงานที่
เสนอขอไม่ควรทราบข้อมูลว่าผู้ใดเป็นกรรมการบ้าง เหตุที่ต้องดําเนินการเช่นน้ีเน่ืองจากข้อ 9 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการแต่งต้ังและถอดถอนผู้ ช่วย
ศาสตราจารย์พิเศษ รองศาสตราจารย์พิเศษ และศาสตราจารย์พิเศษ พ.ศ. 2549 ได้ระบุไว้ว่า “ให้นําวิธีการ
พิจารณาอาจารย์ประจําเข้าดํารงตําแหน่งทางวิชาการ รวมทั้งแบบเสนอขอแต่งต้ังมาใช้กับการดําเนินการ
แต่งต้ังตามข้อบังคับน้ีโดยอนุโลม” เน่ืองจากผู้เสนอได้เสนอขอแต่งต้ังก่อนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561  
จึงต้องใช้ข้อกฎหมายดังกล่าว แต่หากเสนอขอหลังจากวันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 จะต้องใช้ข้อกฎหมาย 
ฉบับใหม่ ซึ่งเป็นมาตรฐานเดียวกับ ก.พ.อ. และควรมอบหมายให้ศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย 
จตุรสิทธา ในฐานะประธานกรรมการ คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ ไปพิจารณา 
เสนอช่ือคณะกรรมการตามความเหมาะสม โดยเป็นความลับ เพ่ือเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพิจารณาลงนาม
ในคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า 
กรรมการสภามหาวิทยาลัยไม่มีหน้าที่ในการเสนอรายช่ือกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เน่ืองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะมีบัญชีรายช่ือผู้เช่ียวชาญเฉพาะในแต่ละสาขาวิชาอยู่แล้ว โดยคณะกรรมการ
พิจารณาตําแหน่งทางวิชาการจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามบัญชีรายช่ือดังกล่าว 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  มอบศาสตราจารย์ (เช่ียวชาญพิเศษ) ดร.สัญชัย จตุรสิทธา ในฐานะประธานกรรมการ 
คณะกรรมการพิจารณากําหนดตําแหน่งทางวิชาการ พิจารณาเสนอช่ือคณะกรรมการฯ ตามความเหมาะสม 
โดยเป็นความลับ เพ่ือให้สภามหาวิทยาลัยดําเนินการออกคําสั่งแต่งต้ังต่อไป 
 
  



๑๖ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

๔.๔ พิจารณาเรื่องการออกระเบยีบ ข้อบงัคบั หรือประกาศ 
 
 ๔.๔.1 (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสาํนกังานคณบดบีณัฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. ....  
ให้คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ก.บ.) พิจารณาในคราวประชุมครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๑  
เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ น้ัน 

บัดน้ี (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณามาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารหมายเลข ๔.๔.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้ออกประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน
สํานักงานคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย พ.ศ. .... 
 

 ๔.๔.2 (ร่าง) ข้อบังคบัมหาวิทยาลยัราชภัฏเชียงใหม่ 
ว่าด้วย การศกึษาระดบับณัฑิตศกึษา พ.ศ. .... 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้แต่งต้ัง

คณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไขประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัย 
ราชภัฏเชียงใหม่ รายละเอียดตามคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ ๓๐๗๐/๒๕๖๐ น้ัน เพ่ือเป็นการ
สมควรปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๐  
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔ มีความเหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินการย่ิงขึ้น 
และเพ่ือให้สอดคล้องกับประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๘  

บัดน้ี (ร่าง) ข้อบังคับฯ ฉบับดังกล่าว ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาปรับปรุงแก้ไข
ประกาศ ระเบียบ และข้อบังคับ การบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่  
๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑ และในคราวประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑  
มาตามลําดับเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.2 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ต้ังข้อสังเกต  
หน้า 153 ข้อ 11.3 แบบ 1.2 ระบุไว้ว่า “ผู้เข้าศึกษาที่สําเร็จปริญญาตรี จะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 
72 หน่วยกิต” ประกอบกับหน้า 160 ข้อ 15.4  ระบุไว้ว่า “ระดับปริญญาเอก จะต้องเป็นผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าที่มีผลการเรียนดีมาก หรือปริญญาโทหรือเทียบเท่า และมีผลการสอบ
ภาษาอังกฤษได้ตามเกณฑ์ที่คณะกรรมการการอุดมศึกษากําหนด” เมื่อเปรียบเทียบกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้มีการระบุข้อความไว้อย่างชัดเจนว่าผลการเรียนดีมาก หมายถึงผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม 



๑๗ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า  
หน้า 153 แบบ 1.2 ที่ระบุไว้น้ัน นําข้อความมาจากประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 ข้อ 8.3 แบบ 1.2 ซึ่งไม่ได้ระบุคุณสมบัติของผู้เข้ารับปริญญา 
เพียงแต่หากสําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจะต้องทําวิทยานิพนธ์ไม่น้อยกว่า 72 หน่วยกิต เท่าน้ัน และ 
หน้า 160 เป็นเพียงการกําหนดคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก โดยจะต้องเป็นผู้สําเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาโท หรือเป็นผู้สําเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและต้องมีผลการเรียนดีมาก  
ซึ่งหมายถึง ผลการศึกษาในระดับเกียรตินิยม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  อนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
พ.ศ. .... ตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่มหาวิทยาลัยนําเสนอ 
 

 ๔.๔.3 (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการกองทุนพฒันาบคุลากรของมหาวิทยาลัยราชภฏั
เชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการใหท้นุ การกาํหนดจํานวนเงินทุน คณุสมบตั ิ
ของผู้มีสทิธิ์ไดร้บัทุน ระยะเวลาที่ได้รบัทนุ วิธีการพจิารณาคดัเลือก หลกัเกณฑ์ 
วิธีการ และเงือ่นไขเกี่ยวกบัการรบัทนุ (ฉบบัที ่4) พ.ศ. 2561 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีมหาวิทยาลัยได้นําเสนอ (ร่าง) ประกาศ

คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกําหนด
จํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ 
วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ให้คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรพิจารณา
ในคราวประชุมครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ น้ัน 

บัดน้ี คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรได้พิจารณา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว 
รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.3 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ควรปรับภาษาของหลักเกณฑ์ทั่วไปให้เป็นสากล ไม่ควรมีคําว่า “ก็ได้” หรือคําว่า “มหาวิทยาลัยอาจให้” 
อยู่ในประโยค 

2. ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้ข้อคิดเห็นว่า 
ต้องการให้ผู้บริหารพิจารณาให้ความสําคัญเรื่องการให้กําลังใจและการเชิดชูเกียรติสําหรับผู้ที่ได้รับทุน 
เน่ืองจากหากวิเคราะห์จากข้อมูลที่ผ่านมาจะพบว่าอาจารย์บางคนได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศ 
แต่ไม่สําเร็จการศึกษา ดังน้ัน หากมหาวิทยาลัยมีวิธีการหรือเทคนิคในการเสริมขวัญและกําลังใจให้กับอาจารย์
ผู้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศและสําเร็จการศึกษากลับมาอาจจะทําให้อาจารย์ของมหาวิทยาลัยมีความ
กระตือรือร้นในการพัฒนาตนเองและมีแรงผลักดันมากย่ิงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การประกาศรายช่ืออาจารย์ 
ผู้ได้รับทุนไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยจัดเป็นพิธีมอบทุนอย่างเป็นทางการเพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
โดยทั่วกัน  



๑๘ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

3. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อเสนอแนะว่า 
หน้า 195 ข้อ 7 (ข) (7) ควรปรับข้อความให้ชัดเจนเพื่อความเข้าใจที่ตรงกัน ซึ่งหลักเกณฑ์ทั่วไปควรระบุ 
ให้ชัดเจน เช่น ภาษาอังกฤษต้องอยู่ในระดับดี คุณสมบัติของผู้ได้รับทุนควรมีอะไรเพ่ิมเติม และควรระบุ 
ว่าการให้ทุนตามระเบียบน้ีไม่ผูกพันต่อการปรับตําแหน่ง เป็นต้น 

4. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า
ควรสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนได้ศึกษาต่อในระดับปริญญาเอก  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า  
การสนับสนุนให้บุคลากรไปศึกษาต่อในระดับปริญญาเอกของสายวิชาการและสายสนับสนุนน้ันค่อนข้าง
แตกต่างกัน เน่ืองจากสายวิชาการมีมาตรฐานการเข้าสู่การเป็นอาจารย์โดยถูกกําหนดด้วยคุณวุฒิการศึกษา 
ในขณะที่สายสนับสนุนไม่ได้กําหนด และการไปศึกษาต่อของสายสนับสนุนน้ันบางคร้ังอาจไม่ตรงตามสายงาน
จึงไม่สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ ทั้งน้ี มหาวิทยาลัยจะรับไปพิจารณาตามความเหมาะสม 
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้ออกประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ เรื่อง ลักษณะการให้ทุน การกําหนดจํานวนเงินทุน คุณสมบัติของผู้มีสิทธ์ิได้รับทุน ระยะเวลาที่ได้รับ
ทุน วิธีการพิจารณาคัดเลือก หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขเก่ียวกับการรับทุน (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561
รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่นําเสนอ 
 

 ๔.๔.4 (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงใหม่ 
เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการรบันกัศึกษาพกิาร 
เข้าศกึษาต่อในมหาวิทยาลยั 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีกองพัฒนานักศึกษา ได้รับมอบหมายจาก

มหาวิทยาลัยให้จัดทํา (ร่าง) ประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย น้ัน 

บัดน้ี กองพัฒนานักศึกษา ได้ดําเนินการจัดทํา (ร่าง) ประกาศฯ ฉบับดังกล่าว เรียบร้อยแล้ว  
โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งที่ 13/๒๕๖๑ เมื่อวันที่  
20 กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข ๔.๔.4 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อสังเกตว่า  
หน้า 226 ข้อ 9 (1) ควรระบุให้ชัดเจนว่าประเภทความพิการท่ีจะรับเข้าศึกษา มีคณะใดบ้าง และสาขาวิชาใดบ้าง
ที่จะเปิดรับ เพ่ือให้รับทราบข้อมูลที่ชัดเจนและเกิดความเข้าใจตรงกัน 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ประกาศฯ 
ฉบับน้ี ได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้กว้าง ๆ ส่วนรายละเอียดของแต่ละปีมหาวิทยาลัยจะจัดทําเป็นประกาศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยมีรายละเอียดของหลักเกณฑ์และจํานวนการรับนักศึกษาพิการ ซึ่งจํานวน 
การรับนักศึกษาพิการจะไม่เท่ากันในแต่ละปี โดยมหาวิทยาลัยจะนําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือทราบเป็นรายปี  



๑๙ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

3. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า  
สภามหาวิทยาลัยควรเป็นผู้กําหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการรับนักศึกษา โดยไม่ต้องให้มหาวิทยาลัยออกประกาศ 
เน่ืองจากถึงอย่างไรประกาศสภามหาวิทยาลัยฉบับน้ีก็นํามาบังคับใช้เพราะเป็นกฎหมาย รวมทั้งเพ่ือไม่ให้ 
เกิดความซ้ําซ้อน 

4. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา แจ้งว่าต้องการ
ข้อมูลเก่ียวกับนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพ่ือนํามาประกอบการพิจารณาวางแผน 
ในเรื่องของสิ่งอํานวยความสะดวกให้กับนักศึกษาพิการในการจัดการเรียนการสอน  

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์
ประจํา เห็นด้วยกับการรับนักศึกษาพิการ แต่รายละเอียดของกระบวนการรับนักศึกษาพิการน้ัน ต้องการให้
มหาวิทยาลัยหรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องพิจารณาถึงศักยภาพของนักศึกษาที่จะเข้าศึกษาต่อในศาสตร์นั้น ๆ 
เน่ืองจากตนเคยมีประสบการณ์ตรงในการสอนรายวิชาบัญชีให้กับนักศึกษาพิการ ซึ่งเมื่อพิจารณาจากลักษณะ
ทางกายภาพแล้วนักศึกษาพิการดังกล่าวไม่สามารถเรียนรู้ได้เลย จึงได้ไปตรวจสอบเกรดเฉลี่ยของนักศึกษา  
ซึ่งปรากฏว่านักศึกษาได้เกรดเฉลี่ยอยู่ในระดับ C เป็นส่วนใหญ่ ประกอบกับได้สอบถามนักศึกษาจึงทราบว่า
เวลาจัดสอบจะจัดสอบแยกนักศึกษาพิการออกจากนักศึกษาปกติ ตนจึงมองว่าหากมหาวิทยาลัยไม่มีการประเมิน
ศักยภาพของนักศึกษาแล้ว นักศึกษาจะไม่สามารถเรียนรู้อะไรได้และจะไม่ได้ความรู้ในศาสตร์น้ัน ๆ ไปใช้
ประโยชน์ได้เลย 

6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล เลขานุการสภามหาวิทยาลัย ให้ข้อมูลว่า ประกาศฯ 
ฉบับน้ีไม่ได้แก้ไขอะไรเพ่ิมเติมนอกจากข้อความท่ีเก่ียวข้องในหน้า 224 จนถึงหน้า 226 เน่ืองจากสํานักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ออกประกาศค่าธรรมเนียมค่าใช้จ่ายฉบับใหม่ขึ้น มหาวิทยาลัยจึงต้องปรับ
ข้อความให้สอดคล้องกับประกาศฯ ดังกล่าว ส่วนรายละเอียดการรับนักศึกษาในแต่ละปีน้ันมหาวิทยาลัย
จะต้องพิจารณาดําเนินการเป็นปี ๆ ไป ทั้งน้ีขึ้นอยู่กับภาควิชาและหลักสูตรต่าง ๆ ซึ่งต้องนําข้อมูลดังกล่าว 
มาประกอบการพิจารณารับนักศึกษาพิการในภาพรวมต่อไป  
 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบให้ออกประกาศสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง นโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีการ 
และเง่ือนไขการรับนักศึกษาพิการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย รายละเอียดตาม (ร่าง) ข้อบังคับฯ ที่นําเสนอ 
 

๔.๕ พิจารณาเรื่องงบประมาณและการเงนิ 
 

  -  ไม่มี - 
 

๔.6 พิจารณาเรื่องการบรหิารงานบุคคล 
 

  -  ไม่มี - 
 

ระเบยีบวาระที่ 5 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
 

 -  ไม่มี - 
 
  



๒๐ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

๖.1 พิจารณาใหค้วามเห็นชอบหลกัสตูรบรหิารธุรกิจบณัฑิต 
สาขาวิชาการจัดการการคา้ชายแดน หลักสตูรใหม่ พ.ศ. 2562 

 
เลขานุการสภามหาวิทยาลัย นําเสนอที่ประชุมว่า ตามท่ีสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุมคร้ังที่ 

19/2561 เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ได้พิจารณาหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
การค้าชายแดน หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2562 โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะต่าง ๆ และมีมติมอบมหาวิทยาลัย 
นําข้อเสนอแนะของกรรมการสภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อย แล้วนําเสนอสภามหาวิทยาลัย
พิจารณาอีกคร้ังหน่ึงในการประชุมคร้ังต่อไป น้ัน 

บัดน้ี อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขตามข้อเสนอแนะของกรรมการ 
สภามหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 6.1 นําเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา 
 
 ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาและมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 

1. ดร.นิพนธ์ คําพา กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ กล่าวว่า หลักสูตรน้ีเป็นหลักสูตร 
ที่พัฒนาขึ้นใหม่และเป็นหลักสูตรที่มีความท้าทายอย่างมาก ทางผู้รับผิดชอบหลักสูตรได้นําข้อเสนอแนะของ
กรรมการสภามหาวิทยาลัยทุกท่านไปปรับแก้เพ่ือให้มีความสมบูรณ์มากย่ิงขึ้น ทั้งน้ี ตนต้องการผู้มีประสบการณ์
อย่างพลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ มาร่วมเป็นอาจารย์พิเศษ เพ่ือความสมบูรณ์ของหลักสูตรน้ี เน่ืองจากท่าน 
เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเช่ียวชาญ ความสามารถ และประสบการณ์ค่อนข้างสูง  

2. พลตํารวจโทวุฒิ วิทิตานนท์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ให้ข้อคิดเห็น ดังน้ี  
1)  หน้า 5 รายละเอียดของสินค้านําเข้าและส่งออกบางรายการล้าสมัยเกินไป ควรปรับข้อมูลให้ทัน 
กับสถานการณ์ปัจจุบัน 2) ควรแก้ไขข้อความ หน้า 5 บรรทัดที่ 8 จากเดิม “เป็นร้อยละ 95.5 ล้านบาท” 
เป็น “เป็นร้อยละ 95.5 ล้านบาท” 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว ประธานสภาคณาจารย์และข้าราชการ กรรมการ
สภามหาวิทยาลัยโดยตําแหน่ง ให้ข้อสังเกตดังน้ี 1) คําว่า “วิทยาลัย” ควรใช้ช่ือเต็มให้เหมือนกัน คือ 
“วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน” 2) ควรตรวจสอบช่ือหลักสูตรให้ถูกต้อง โดยใช้คําว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต” 
เน่ืองจากบางคร้ังใช้เพียงคําว่า “หลักสูตรบริหารธุรกิจ” 3) ควรตรวจสอบรูปแบบของการระบุอาจารย์พิเศษ
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับหลักสูตรอ่ืน เน่ืองจากโดยทั่วไปจะระบุไว้เพียง “พิจารณาคัดเลือกโดย 
คณะกรรมการบริหารหลักสูตร” เท่าน้ัน จะไม่ระบุช่ืออาจารย์พิเศษ ซึ่งกรณีน้ีหากต้องการระบุควรตรวจสอบ
การเรียงลําดับและความถูกต้องของปี พ.ศ. ให้ดี 4) ควรตรวจสอบการสะกดคําว่าเมียนมาให้ถูกต้องและควร
ใช้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมดของเล่มหลักสูตร 5) ควรตรวจสอบการเรียงปี พ.ศ. ให้เป็นไปในทิศทาง
เดียวกันว่าจะใช้จากอดีตเรียงไปจนถึงปัจจุบัน หรือจะเริ่มจากปี พ.ศ. ปัจจุบัน เรียงไปจนถึงอดีต 

4. อาจารย์นิมิต วุฒิอินทร์ กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจํา ให้ข้อคิดเห็นว่า
ควรตรวจสอบคุณวุฒิของอาจารย์พันตํารวจโท ดร.ภัทรวุฒิ อัครภัทร อีกคร้ังหน่ึงเพ่ือความถูกต้อง 

5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุรศักด์ิ นุ่มมีศรี กรรมการสภามหาวิทยาลัยจากผู้ดํารงตําแหน่ง
บริหาร ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรตรวจสอบรายละเอียดของรายวิชา BTM 2401 และ MGT 4301 อีกคร้ังหน่ึง 
 
  



๒๑ 

 

| สํานักงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ปรัชญา : เที่ยงตรง โปร่งใส เป็นกลาง สร้างสรรค์ผลงาน มุ่งสู่คุณภาพ 

 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบการขอเปิดหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการค้าชายแดน หลักสูตร
ใหม่ พ.ศ. 2562 รายละเอียดตามท่ีมหาวิทยาลัยนําเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยนําข้อเสนอแนะของกรรมการ
สภามหาวิทยาลัย ไปพิจารณาปรับปรุงแก้ไขให้เรียบร้อยก่อนที่จะส่งไปยังสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา (สกอ.) ต่อไป 

 
6.2 กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งตอ่ไป 

 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย แจ้งที่ประชุมว่า กําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ  
ครั้งที่ 21/๒๕๖๑ วันที่ 12 ธันวาคม ๒๕๖๑ เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคาร
ราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
  เห็นชอบกําหนดการประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งต่อไป คือ ครั้งที่ 21/๒๕๖๑ วันที่ 12 ธันวาคม 
๒๕๖๑ เวลา 09.3๐ น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ช้ัน 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ 
 
 จากน้ัน เลขานุการสภามหาวิทยาลัยนําเสนอที่ประชุมว่า เน่ืองจากเป็นกรณีเร่งด่วนที่จะนําไปใช้ 
ให้ทันการปฏิบัติ จึงนําเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 20/2561 วันที่  
26 พฤศจิกายน 2561 ทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ว่าด้วย การประชุมสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒)  
 
 มติสภามหาวิทยาลัย 
 รับรองรายงานการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 20/2561 วันที่ 26 พฤศจิกายน 2561 
ทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การประชุม 
สภามหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๓๒ (๒) 
 
เลิกประชุมเวลา 12.10 น.  
 
 ปราณศิา จันทร์มา นราธิป ปากหวาน 
 (นางสาวปราณิศา จันทรม์า) (นายนราธิป ปากหวาน) 
 ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ผู้ช่วยเลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้จดรายงานการประชุม ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
 
 ชาตรี มณีโกศล 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล) 
 รองอธิการบดี 
 เลขานุการสภามหาวิทยาลัย 
 ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


